



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเทพา

ที่ สข ๕๓๒๐๕/ ๒๕๗

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพา ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพา

เรื่องเดิม ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้อนุมัติแก้ไขชื่อโครงการเป็น “โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้” และอนุมัติให้เพิ่มวงเงินงบประมาณจากเดิม ๓๒,๒๒๐.-บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน ๖๔,๑๔๐.-บาท (หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง โครงการตามแผนสำหรับข้อ ๑๐(๖) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยกองสาธารณสุขฯ ได้เสนอโครงการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป จึงขออนุมัติดำเนินโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ และขอสนับสนุนงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน ๖๔,๑๔๐.-บาท (หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๓. **ข้อกฎหมาย** ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑

๔. **ข้อพิจารณา** เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจึงเห็นควรอนุมัติดำเนินโครงการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และแจ้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พิจารณาโอนงบประมาณ จำนวนเงิน ๖๔,๑๔๐.-บาท (หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ให้กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเทพา เพื่อจักได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายจักรพงษ์ มะสะอะ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นรองปลัดเทศบาล ควมอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวธรรिता วงศ์ญาติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลเทพา

ศุภกานต์ อวยวงษ์

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายธเนช เตียวสกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลเทพา

ความเห็นของผู้มีอำนาจ

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมพล ทิพย์มณี)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพา

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

เรื่อง โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพา

ด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเทพา มีความประสงค์จะจัดทำโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นเงิน ๖๔,๑๔๐.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ ๑ : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด)

หลักการและเหตุผล

บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงโดยเฉพาะในรายที่จำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน จัดได้ว่าเป็นกลุ่มที่ควรให้การสนับสนุน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสาธารณสุขในชุมชนอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงมีมติให้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan) และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น งบประมาณที่มีอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จึงมีความสำคัญยิ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเทพา จึงจัดทำโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพา

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

๑. เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า ๖ คะแนน ตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan) ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพิ่มเติมตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๒. เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วิธีดำเนินการ

๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเทพา จัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

/๑.๑ สำร่ว...

๑.๑ สํารวจ/คั่นหา/คั่นกรอง กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care manager) และหรือบุคลากรสาธารณสุข สํารวจตามรอบประเมินผลการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคลของชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เพื่อจําแนกบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดําเนินกิจวัตรประจําวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า ๖ คะแนน (Adl≤๖) รายที่จําเป็นต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพิ่มเติมจากงบกองทุนตำบล

๑.๒ กรณีพบบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ Adl≤๖ แต่ไม่มีแผนการดูแลรายบุคคลฯตามชุดสิทธิประโยชน์ฯ LTC ให้ผู้จัดการการดูแลระยะยาวฯ และหรือบุคลากรสาธารณสุข จัดทําแผนการดูแลรายบุคคลฯตามชุดสิทธิประโยชน์ฯ LTC ให้เรียบร้อยก่อน และนําเฉพาะรายการค่าใช้จ่ายสำหรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่มาสนับสนุนจากงบกองทุนตำบล

๑.๓ สํารวจ/คั่นหา/คั่นกรอง กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ป่วยภาวะปัญหาการกลืนปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในพื้นที่ โดยพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติ ผู้จัดการการดูแลระยะยาวฯ หรือบุคลากรสาธารณสุข ทําการประเมินหรือใช้ข้อบ่งชี้ทางแพทย์ประกอบการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่

๑.๔ กรณีพบกลุ่มเป้าหมายหรือได้รับประสานติดต่อจากกลุ่มเป้าหมาย ญาติ ประชาชน สปสข.เขต หรือสายด่วน ๑๓๓๐ แจ้งขอรับผ้าอ้อมฯ ในพื้นที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเทพา รับเรื่องและดําเนินการจําแนกกลุ่มเป้าหมายตามวิธีการข้างต้น เพื่อสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่

๑.๕ สรุปจํานวนกลุ่มเป้าหมาย/จํานวนชิ้น/จํานวนวัน ที่สนับสนุนให้กับกลุ่มเป้าหมาย และจํานวนงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนทั้งหมด

๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเทพา ดําเนินการจัดหาและนําส่งผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมจัดทําหลักฐานการรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่สนับสนุนให้กับกลุ่มเป้าหมาย

๓. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ พร้อมจัดส่งรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

หมายเหตุ : รายละเอียดตามแนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืนปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

กลุ่มเป้าหมาย

๑. บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดําเนินกิจวัตรประจําวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า ๖ คะแนน ตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan) จํานวน ๘ คน

๒. บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืนปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ จํานวน ๘ คน

ระยะเวลาดําเนินการ

กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

/สถานที่...

สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เทศบาลตำบลเทพา

งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพา จำนวน ๖๔,๑๕๐.-บาท
รายละเอียด ดังนี้

๑. ค่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่	เป็นเงิน	๔๒,๒๕๐.-บาท
๒. ค่าแผ่นรองซับการซับถ่าย	เป็นเงิน	๒๑,๖๐๐.-บาท
๓. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	เป็นเงิน	๓๐๐.-บาท

รวม ๖๔,๑๕๐.-บาท (หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ : อัตราราคาและจำนวนที่ใช้ต่อวันตามแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุน
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน
ตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า ๖ คะแนน ตามแผนการดูแลรายบุคคล
ระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan) ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพิ่มเติมตามสิทธิประโยชน์ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๒. บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้
ทางการแพทย์ ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(นายจักรพงษ์ มะสะอะ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวธรรिता วงศ์ญาติ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเทพา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเฉลิมพล ทิพย์มณี)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพา

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่
สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ - ขนาด L จำนวน ๓ คน x ราคา ๑๗ บาทต่อชิ้น x จำนวน ๓ ชิ้น/วัน x จำนวน ๑๒๐ วัน = ราคารวม ๑๘,๓๖๐ บาท - ขนาด L จำนวน ๑ คน x ราคา ๑๗ บาทต่อชิ้น x จำนวน ๒ ชิ้น/วัน x จำนวน ๑๒๐ วัน = ราคารวม ๔,๐๘๐ บาท - ขนาด M จำนวน ๓ คน x ราคา ๑๕ บาทต่อชิ้น x จำนวน ๓ ชิ้น/วัน x จำนวน ๑๒๐ วัน = ราคารวม ๑๖,๒๐๐ บาท - ขนาด M จำนวน ๑ คน x ราคา ๑๕ บาทต่อชิ้น x จำนวน ๒ ชิ้น/วัน x จำนวน ๑๒๐ วัน = ราคารวม ๓,๖๐๐ บาท	๔๒,๒๔๐
๒	ค่าแผ่นรองซับการขับถ่าย - จำนวน ๒ คน x ราคา ๑๕ บาทต่อชิ้น x จำนวน ๓ ชิ้น/วัน x จำนวน ๑๒๐วัน = ราคารวม ๑๐,๘๐๐ บาท - จำนวน ๓ คน x ราคา ๑๕ บาทต่อชิ้น x จำนวน ๒ ชิ้น/วัน x จำนวน ๑๒๐วัน = ราคารวม ๑๐,๘๐๐ บาท	๒๑,๖๐๐
๓	ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๐๐
	รวม	๖๔,๑๔๐

(ตัวหนังสือ) (-หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)

หมายเหตุ : อัตราราคาและจำนวนที่ใช้ต่อวันตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่
สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้